

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ và các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2023

1. Đánh giá tình hình thị trường và kết quả kinh doanh năm 2023

Năm 2023 là một năm khó khăn chung đối với nền kinh tế toàn cầu, với sự ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19; xung đột giữa Nga - Ukraine, xung đột tại Trung Đông và chính sách thắt chặt tiền tệ của các quốc gia châu Âu để kiềm chế lạm phát; sự thu hẹp chi tiêu và suy giảm số lượng đơn đặt hàng sản xuất; những thay đổi về cơ cấu kinh tế và sự sụt giảm của thị trường bất động sản... Tăng trưởng toàn cầu giảm xuống mức thấp nhất trong ba thập kỷ, gắn với lực lượng lao động toàn cầu đang già đi và tăng trưởng chậm hơn. Ngoài ra, nền kinh tế toàn cầu ngày càng dễ bị tổn thương trước những cú sốc do biến đổi khí hậu.

Bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế thế giới, các động lực của nền kinh tế Việt Nam chưa phát huy được hiệu quả như những năm trước, đặc biệt trong giai đoạn nửa đầu năm. Tuy vậy, xu hướng tích cực hơn trong những tháng cuối năm đã giúp tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023 đạt 5,05% và là một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới...

Tuy nhiên, thị trường bất động sản Việt Nam 2023 vẫn gặp rất nhiều khó khăn do bối cảnh chung của nền kinh tế thế giới cũng như Việt Nam đang trong quá trình hồi phục, nhưng lại gặp khó khăn do những hạn chế, tồn tại từ trước đó chưa thể khắc phục triệt để. Vì vậy, trong năm 2023, thị trường bất động sản tiếp tục suy giảm mạnh về sức mua và thanh khoản; thiếu nguồn cung đi liền với cơ cấu sản phẩm nhà ở không hợp lý, dư thừa sản phẩm phân khúc cao cấp trong khi thiếu nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của nhóm đối tượng thu nhập thấp tại đô thị; doanh nghiệp bất động sản khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng, phát hành trái phiếu và huy động từ khách hàng; số lượng dự án nhà ở thương mại hoàn thành và chấp thuận mới giảm mạnh. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản ghi nhận số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể tăng mạnh so với năm trước với gần 1.300 doanh nghiệp, tăng khoảng 8% so với năm 2022. Bình quân mỗi tháng, 107 doanh nghiệp ngành này phá sản, trong khi số lập mới giảm 45%, hơn 4.700 doanh nghiệp. Những doanh nghiệp kinh doanh bất động sản còn bám trụ trên thị trường đã có hành trình tái cấu trúc mạnh mẽ, nỗ lực thích ứng và đổi mới để thúc đẩy thị trường bất động sản hồi phục.

Trong bối cảnh đối mặt với vô vàn những khó khăn đó, Cen Land không thể tránh khỏi những tác động của thị trường, kết quả kinh doanh năm 2023 có sự sụt giảm mạnh so với 2022. Nhận định thị trường bất động sản còn nhiều bất thường và khó khăn kéo dài, HĐQT cùng Ban điều hành công ty đã rất nỗ lực xoay chuyển tình thế, tìm kiếm những hướng đi mới phù hợp

với xu thế của thị trường nhưng vẫn tận dụng được nền tảng sẵn có của Công ty, góp phần đa dạng hóa hệ sinh thái Cen Land, tạo cơ sở cho sự phát triển vững chắc và bền vững trong dài hạn. Bên cạnh việc tiết giảm đầu tư vào dự án mới, thu hẹp mạng lưới bán hàng bất động sản, tập trung vào các sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực của khách hàng và làm việc với nhiều chủ đầu tư để tìm ra những hướng đi mới, cung cấp ra thị trường những sản phẩm bất động sản phù hợp với nhu cầu của thị trường, Cen Land đẩy mạnh hợp tác với các đối tác ngoại có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản điều dưỡng để nhận chuyển giao công nghệ, triển khai mô hình này tại Việt Nam. Năm 2023, Cen Land chính thức ký kết hợp tác đầu tư và mua cổ phần để trở thành Công ty mẹ của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Bất động sản Phố Xanh Group nhằm tận dụng tối đa nền tảng công nghệ hiện có Cenhomes.vn, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ bất động sản, đẩy mạnh và chiếm lĩnh thị phần mảng bất động sản thổ cư. Đặc biệt, sau nhiều năm nghiên cứu và khảo sát thị trường thế giới, Cen Land đã chính thức tham gia vào lĩnh vực đào tạo và cung ứng nhân lực có kỹ năng cho thị trường quốc tế. Chính thức triển khai từ tháng 6 năm 2023 thông qua công ty con là Công ty Cổ phần Cen Academy, Cen Land kỳ vọng sẽ giúp hàng vạn người Việt trẻ tiếp cận nền giáo dục hàng đầu thế giới cùng cơ hội việc làm toàn cầu.

Kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ trong năm 2023 đạt được như sau:

TT	Nội dung	Kế hoạch 2023 <i>(tỷ đồng)</i>	Thực hiện 2023 <i>(tỷ đồng)</i>	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
1	Doanh thu thuần	3.500	933,7	26,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	168	4,9	2,9%

Ghi nhận các thành tựu và nỗ lực trong suốt thời gian vừa qua, trong năm 2023 Cen Land tiếp tục được ghi nhận bằng giải thưởng Top 10 sản giao dịch bất động sản tốt nhất năm 2022 (giải thưởng được Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) phối hợp tổ chức, bình chọn).

2. Báo cáo về việc thực hiện các Nghị quyết khác của ĐHĐCĐ

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Trong đó:

✓ Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:

Dựa trên tình hình thực tế, HĐQT đã thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ. HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tổ chức ký kết và thực hiện Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, hoàn thành công tác soát xét, kiểm toán các BCTC năm 2023 và đã thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

✓ **Về việc phân phối lợi nhuận năm 2022:**

Công ty đã tiến hành phân bổ lợi nhuận vào quỹ đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng theo đúng phương án ĐHĐCĐ đã thông qua.

✓ **Về thực hiện kế hoạch chia cổ tức năm 2022:**

Sau khi phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua, HĐQT đã ban hành các nghị quyết triển khai và nộp hồ sơ Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) theo đúng quy định của pháp luật. Tính đến thời điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 này, các bộ phận chuyên môn của Công ty vẫn làm việc với UBCKNN để hoàn thiện thủ tục và hiện chưa hoàn thành.

Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán hiện nay cũng có nhiều biến động không thuận lợi, để đảm bảo lợi ích cho các cổ đông công ty, tránh rủi ro pha loãng giá thị trường của cổ phiếu, đồng thời tập trung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh trong năm 2024, HĐQT xin báo cáo ĐHĐCĐ và trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc tạm dừng thực hiện phương án chia cổ tức 2022 bằng cổ phiếu. HĐQT sẽ xem xét và sẽ xin ý kiến cổ đông để triển khai vào thời điểm thích hợp.

II. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ, HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc (“**BTGD**”) trong việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT như sau:

a. Phương thức giám sát:

- HĐQT đã trao đổi ý kiến và chất vấn các hoạt động của BTGD trong việc lập chiến lược, thực hiện kế hoạch SXKD và các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. HĐQT cùng với Tổng Giám đốc (“**TGD**”) đã thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp HĐQT hàng tháng và qua gặp gỡ, trao đổi, để tìm ra và giải quyết khó khăn, nhằm hoàn thành các mục tiêu mà ĐHĐCĐ đề ra.
- HĐQT đã thảo luận và thông qua các quyết định bằng nghị quyết sau mỗi kỳ họp và/hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về các nội dung có liên quan để BTGD có cơ sở triển khai.

b. Kết quả giám sát:

- BTGD đã thực hiện đúng vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng các định hướng, chỉ đạo của HĐQT. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong việc điều hành kinh doanh của Công ty, tuy nhiên trong bối cảnh thị trường khó khăn, BTGD vẫn chưa hoàn thành được kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- Trong quá trình điều hành, BTGD đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ cũng như các Nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của HĐQT.
- BTGD đã dẫn dắt, quản lý đội ngũ thực thi và theo dõi, đánh giá các hoạt động kinh doanh của công ty sát sao, linh hoạt thích ứng nhanh với biến động mạnh của thị trường.
- Kịp thời đưa ra các đề xuất, kiến nghị cho HĐQT giúp hoạt động kinh doanh đi đúng hướng, đúng pháp luật và tối ưu nhất trong điều kiện hoàn cảnh thực tế của thị trường.

- Chú trọng phát triển văn hóa doanh nghiệp, tạo nên sự kết nối và bản sắc riêng của công ty.
- Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến quản trị Công ty và công bố thông tin đầy đủ, đúng hạn về tình hình hoạt động kinh doanh cho cổ đông, cơ quan quản lý và các bên liên quan dựa trên cơ sở minh bạch, chính xác, kịp thời.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với người lao động, nghĩa vụ nộp thuế và trách nhiệm với cộng đồng.
- Kiện toàn bộ máy tổ chức, thực hiện các giải pháp đồng bộ để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chú trọng công tác quản trị rủi ro để kịp thời phát hiện và có kế hoạch hành động phù hợp, từng bước cải thiện và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Về nhân sự

Trong năm 2023, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức vào tháng 04/2023, ĐHĐCĐ đã bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028. Hiện tại HĐQT có 06 thành viên, trong đó có: 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch, 02 Thành viên HĐQT độc lập.

2. Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị năm 2023

Trong năm 2023, HĐQT của Công ty đã tổ chức 10 cuộc họp định kỳ và bất thường, kịp thời với diễn biến của hoạt động kinh doanh của Công ty dựa trên Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023. Các Nghị quyết được ban hành đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến việc xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo mục tiêu đã đề ra tại các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và ứng phó với sự biến động của thị trường, bao gồm:

- ✓ Đăng ký mua toàn bộ số cổ phần được quyền mua tại Công ty Cổ phần Cen Academy
- ✓ Quyết định góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Cen Hồ Chí Minh;
- ✓ Nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Bất động sản Phố Xanh Group;
- ✓ Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;
- ✓ Thông qua phương án vay vốn và thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thái Hà, phương án vay vốn và thế chấp tại Ngân hàng TNHH Indovina (Indovinabank) – Chi nhánh Thiên Long;
- ✓ Thông qua các quyết định quan trọng khác như thông qua giao dịch với các bên liên quan; việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022,...

Chi tiết các Nghị quyết đã được công bố thông tin và liệt kê chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 tại đường dẫn <https://cenland.vn>, mục “Quan hệ cổ đông/Thông tin cho cổ đông”.

3. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Tính đến 31/12/2023, HĐQT công ty có 02 thành viên HĐQT độc lập. Các thành viên này đều tham gia 100% các phiên họp trực tiếp, lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT trong năm 2023 và đưa ra những ý kiến đóng góp quan trọng vào việc xây dựng chiến lược hoạt động và phát triển của Công ty. Đồng thời, ông Nguyễn Đức Vui, với vai trò Thành viên HĐQT độc lập

kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán đã góp phần giám sát, tư vấn hoàn thiện cơ chế quản trị của Công ty, kiểm soát tài chính chặt chẽ và bảo vệ quyền lợi của cổ đông.

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023, thành viên HĐQT độc lập nhận thấy:

- Các cuộc họp HĐQT được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, tài liệu được chuẩn bị đầy đủ theo đúng quy định. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận và phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra định hướng, giải pháp tốt nhất cho công ty;
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ;
- Các quyết định đầu tư vào dự án đều được nghiên cứu cẩn thận, có cơ sở và được thảo luận, phản biện trong các buổi họp giữa HĐQT và Ban TGD;
- HĐQT đã hoàn thành các công việc được giao với tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và điều lệ công ty;
- HĐQT đã đề xuất kịp thời nhiều phương án, giải pháp hiệu quả, kịp thời giúp Ban TGD vượt qua thách thức, khó khăn;
- HĐQT đã cùng với Ban TGD triển khai các hoạt động đào tạo nhân viên của công ty và triển khai các hoạt động nhằm bồi đắp văn hóa doanh nghiệp.

4. Đánh giá chung hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện các công tác quản trị doanh nghiệp, chiến lược nhân sự, phát triển thương hiệu... một cách cẩn trọng, nghiêm túc và quyết liệt, tuân thủ đúng các quy định tại Điều lệ và quy chế tổ chức hoạt động của Công ty. Tất cả các thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò và nhiệm vụ của mình để giúp HĐQT thực hiện tốt vai trò định hướng phát triển của Công ty.

HĐQT đã có các chỉ đạo củng cố và kiện toàn bộ máy lãnh đạo, hệ thống quản trị của Công ty và các công ty thành viên, sắp xếp nhân sự, đồng thời thu hút bổ sung một số nhân sự chất lượng cao phù hợp giúp tăng cường công tác quản lý và bộ máy tinh gọn hiệu quả, tạo cơ sở nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Cen Land.

HĐQT cũng đã hoạch định chủ trương và chiến lược kinh doanh theo sát thị trường, có phản ứng điều chỉnh nhanh nhạy, kịp thời, giúp giải quyết có hiệu quả các vấn đề của các chủ đầu tư và thị trường.

5. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Nội dung chi tiết các giao dịch đã được công bố thông tin và thống kê chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 tại đường dẫn <https://cenland.vn>, mục “Quan hệ cổ đông/Thông tin cho cổ đông”.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Nhận định thị trường bất động sản năm 2024

Bước sang 2024, thị trường bất động sản sẽ tiếp tục đối diện với nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Kỳ vọng ngành BĐS bước vào pha hồi phục giữa năm 2024 do (i) pháp lý được hoàn thiện, (ii) cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, (iii) kinh tế 2024 kì vọng tăng trưởng.

Những thay đổi liên quan Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản 2023 được Quốc hội thông qua cuối tháng 11 năm 2023, Luật Đất đai mới được thông qua tháng 1 năm 2024 sẽ là bước tiến lớn về chính sách và là một trong những khung pháp lý quan trọng, với nhiều quy định tác động tốt đến thị trường, chủ đầu tư và khách hàng, thị trường bất động sản được kỳ vọng sẽ dần có sự cân bằng hơn vào năm 2024 khi được tháo gỡ về pháp lý và vốn. Bên cạnh đó, đầu tư FDI tiếp tục tăng tạo động lực cho bất động sản công nghiệp và khu dân cư.

Những năm gần đây, cơ sở hạ tầng liên tục được đầu tư với vốn đầu tư công tăng qua các năm. Nhiều dự án trọng điểm đang được triển khai: Vành đai 4 Thủ đô, vành đai 3 TP. HCM, Cao tốc Bắc – Nam, Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Sân bay Long Thành... Việc đầu tư nhiều dự án hạ tầng giao thông đường bộ và lan tỏa góp phần gia tăng nguồn cung và giá trị cho các dự án BĐS.

Ngành Bất động sản vừa là ngành đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế, đồng thời cũng là ngành chịu ảnh hưởng trực tiếp và trọng yếu từ các biến động kinh tế bởi các tính chất đặc thù như: nhu cầu vốn tín dụng lớn, hoạt động kinh doanh điều tiết bởi pháp lý, nhu cầu khách hàng cuối co giãn cao theo thu nhập... nên triển vọng tăng trưởng tốt của nền kinh tế trong năm 2024 sẽ là một “cú huých” trọng yếu và tích cực đối với thị trường Bất động sản: thu nhập người dân cải thiện, tâm lý - kì vọng về tương lai nền kinh tế - thu nhập tích cực, nhu cầu chi tiêu - vay tiêu dùng tăng kết hợp với lãi suất ưu đãi, hấp dẫn dẫn đến nhu cầu mua và đầu tư Bất động sản trở nên sôi động trở lại. Hiệu ứng sẽ được lan tỏa, giúp gia tăng nguồn cung Bất động sản mới trên thị trường. Thị trường bất động sản và các doanh nghiệp bất động sản được kỳ vọng có những chuyển biến tích cực trong năm 2024. Tuy vậy, rủi ro vẫn hiện hữu liên quan đến dòng thanh toán trái phiếu doanh nghiệp lớn vào năm 2024.

2. Mục tiêu năm 2024

Đứng trước những thách thức và vận hội mới của năm 2024, HĐQT đề ra mục tiêu trong năm 2024 trên cơ sở kỳ vọng thị trường bất động sản sẽ có sự hồi phục vào giữa năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ:	3.250 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế:	220 tỷ đồng

3. Định hướng chiến lược:

Để thực hiện mục tiêu trên, trên cơ sở đánh giá mức độ khó khăn và cơ hội của thị trường bất động sản năm 2024, HĐQT Công ty đặt ra những phương hướng và nhiệm vụ chính sau:

- **Mở rộng, củng cố và phát triển các mảng kinh doanh cốt lõi của Công ty đáp ứng nhu cầu phục hồi của thị trường bất động sản:**
 - ✓ Thường xuyên đánh giá và theo sát diễn biến của thị trường để có phương án mở rộng và tái cấu trúc bộ máy kinh doanh theo hướng tinh gọn, hiệu quả và linh hoạt đáp ứng nhu cầu phục hồi của thị trường;
 - ✓ Triển khai các giải pháp, dịch vụ nhằm gia tăng giá trị bất động sản cho khách hàng mua nhà như hỗ trợ khách hàng cho thuê lại, sang nhượng và quản lý bất động sản giúp gia tăng lợi nhuận cho khách hàng;
 - ✓ Mở rộng hợp tác và phát triển mô hình Bất động sản điều dưỡng với các đối tác nước ngoài có kinh nghiệm.
- Nghiên cứu, tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới và mở rộng hợp tác quốc tế với các đối tác lớn trên thế giới giúp Cen Land vươn mạnh ra thị trường quốc tế.
- Mở rộng hệ sinh thái của công ty xoay quanh nền tảng cốt lõi dịch vụ bất động sản với mục tiêu phát triển các dịch vụ phù hợp với xu thế của thị trường, sử dụng và làm gia tăng giá trị của các bất động sản và tăng tính thanh khoản cho thị trường bằng việc triển khai các mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực dịch vụ đào tạo, trải nghiệm và hướng nghiệp, du học nghề, dịch vụ điều dưỡng chất lượng cao,....
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục đào tạo nghề và cung ứng nhân lực cho thị trường lao động nước ngoài, tập trung mạnh vào thị trường Đức và tìm kiếm mở rộng thêm các thị trường mới tại Nhật Bản, Australia, Canada... Xây dựng hệ thống đào tạo bài bản ngay từ trong nước với mô hình khép kín: Học viên – Nhà trường – Doanh nghiệp – Xã hội.
- Kiện toàn và nâng cao năng lực quản trị hệ thống, kiểm soát rủi ro, ứng dụng công nghệ vào công tác quản trị.

Trên đây là toàn văn báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKTNB, BTGD;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trung Vũ